

THÀNH PHỐ

Tập trung công tác giải phóng mặt bằng

Để thực hiện thành công các công trình, dự án, một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Những năm qua, thành phố Thái Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân có đất bị thu hồi và sớm bàn giao mặt bằng để các dự án triển khai đúng tiến độ.



Giải phóng mặt bằng tại nút thắt đường Đinh Tiên Hoàng.

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, thành phố đã thu hút được khá nhiều nguồn vốn đầu tư, triển khai các dự án xây dựng nhà máy, khu, cụm công nghiệp, mở rộng, nâng cấp hạ tầng giao thông..., từng bước thực hiện thành công mục tiêu xây dựng thành phố trở thành đô thị loại I. Nhưng để hoàn thành được các công trình, dự án, một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện là chú trọng công tác GPMB. Tuy nhiên, việc thu hồi đất luôn là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân. Vì vậy, thành phố đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác GPMB; tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân những khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án để người dân tự giác chấp hành cũng như tham gia giám sát việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Thực hiện tốt quy chế dân chủ và

công tác vận động, thuyết phục, đối thoại, trao đổi trực tiếp, công khai, minh bạch về các quy định, chế độ, chính sách của Nhà nước, phương án đền bù GPMB để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi hiểu rõ, nắm chắc, tự giác và đồng thuận thực hiện. Phát huy vai trò của chỉ bộ thôn, tổ dân phố, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận, tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân. Bà Trần Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cho biết: Trong quá trình GPMB, bên cạnh thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, nhất quán các quy định của Luật Đất đai, để bảo đảm các lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân có đất thu hồi, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã phối hợp với chính quyền các địa phương, tổ chức các cuộc họp dân tại địa bàn dự án đi qua, giải đáp mọi thắc mắc và quá trình triển khai áp dụng, công bố giá đền bù luôn được thực hiện trên tinh thần công khai, minh bạch. Đồng thời, phối hợp với các đoàn thể: Hội Liên

hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên... vận động, tuyên truyền để người dân hiểu được mục đích, lợi ích của các dự án. Cùng với đó, Trung tâm tập trung tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại theo đề nghị của các địa phương. Qua đó kịp thời phát hiện những bất hợp lý, những vấn đề mới phát sinh trong công tác GPMB để đề xuất hướng xử lý. Từ năm 2015 đến nay, thành phố đã tổ chức thực hiện GPMB 116 dự án, trong đó giải quyết tồn tại 18 dự án, chuyển tiếp 25 dự án và triển khai 73 dự án mới. Lập 449 lượt phương án bồi thường, hỗ trợ với số tiền gần 1.181 tỷ đồng; đã thanh toán, chi trả 982,5 tỷ đồng cho 7.920 lượt hộ gia đình, cá nhân; hoàn thành GPMB 83 dự án với diện tích 229,4ha đất. Xã Vũ Chính là một trong những địa phương có diện tích đất bị thu hồi lớn để thực hiện các dự án. Ông Phan Văn Báu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Những năm gần đây, địa phương thực hiện nhiều dự án như đường vành đai phía Nam; khu dân cư, dịch vụ hỗ trợ

các hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp từ 30%; phát triển nhà ở thương mại khu dân cư cộng đồng (Eco - Green City); khu nhà ở liền kề cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công ty Nhiệt điện Thái Bình 1, Nhà máy sản xuất Amon Nitrat - Micco... Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng nên cấp ủy, chính quyền từ xã tới thôn đã tập trung cao độ để thực hiện. UBND xã chủ động phối hợp với các phòng, ban của thành phố thành lập tổ công tác kiểm đếm, tổ công tác dân vận đến tận nhà dân để tuyên truyền, vận động nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của địa phương; cơ chế, chính sách hỗ trợ, bồi thường GPMB. Cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu và là hạt nhân tuyên truyền, vận động anh em, bạn bè và người dân trong ngõ, xóm. Đối với những hộ còn vướng mắc, chưa đồng thuận, cử cán bộ có năng lực đến từng nhà tuyên truyền, giải thích và huy động sự vào cuộc của dòng họ. Sau khi hiểu được chủ trương, lợi ích của các dự án, cơ bản các hộ gia đình, cá nhân đã bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố. Xác định công tác GPMB phải đi trước, nhanh chóng hoàn thành để triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án lớn, dự án trọng điểm, thời gian tới, thành phố tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, sự tham gia, đồng thuận của nhân dân, tạo sự lan tỏa, phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ GPMB, phần đầu hoàn thành dứt điểm công tác GPMB đối với các công trình, dự án trọng điểm.

MINH NGUYỄN

Đưa nông sản vào siêu thị



Anh Nguyễn Văn Hinh, Giám đốc Công ty TNHH Minh Hòa H4G giới thiệu sản phẩm với khách hàng.

Tập trung nghiên cứu thị trường, chú trọng đầu tư trong khâu chế biến để nâng cao chất lượng, Công ty TNHH Minh Hòa H4G (xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà) đang đưa các sản phẩm chế biến từ cá rô đồng vào hệ thống siêu thị góp phần gia tăng giá trị cho nông sản của bà con nông dân. Một vài năm gần đây, nông dân ở nhiều địa phương trong tỉnh đầu tư nuôi cá rô đồng với mong

muốn có thể làm giàu. Thực tế, có vụ nuôi thuận lợi và gặp giá bán cao, 1.000m² ao nuôi bà con thu về xấp xỉ 700 triệu đồng, trừ mọi chi phí còn lại 200 triệu đồng. Thế nhưng, cũng như các mặt hàng nông sản khác, bà con nuôi cá rô đồng cũng thường xuyên phải chịu cảnh "được mùa rớt giá". Cũng là người đầu tư nuôi cá rô đồng, anh Nguyễn Văn Hinh, xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà rất trần trụi đi tìm đầu

ra ổn định và nâng cao giá trị kinh tế cho loại thủy sản truyền thống này. Sau khi khảo sát, nghiên cứu tâm lý tiêu dùng, nhu cầu thị trường, anh quyết tâm thành lập doanh nghiệp, xây dựng chuỗi cung ứng nguyên liệu sản xuất và bắt tay chế biến thủy sản từ cá rô. Nhằm bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, Công ty TNHH Minh Hòa H4G chủ động hợp tác với các hộ nông dân trong

tỉnh có ao nuôi, cung cấp con giống, thức ăn chăn nuôi, phổ biến quy trình, kỹ thuật nuôi, kiến thức phòng dịch bệnh cho cá và bao tiêu khi thu hoạch. Giám đốc Nguyễn Văn Hinh cho biết: Việc hợp tác với các hộ nông dân nuôi cá rô đồng giúp chúng tôi kiểm soát được chất lượng nguyên liệu đầu vào chế biến vừa giúp bà con tiêu thụ ổn định, không bị tiểu thương ép giá khi vào vụ thu hoạch. Là một trong các hộ liên kết nuôi cá rô đồng, anh Phạm Đức Đoàn, thôn Xuân Thọ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng cho biết: Gia đình có 2 mẫu ao nuôi cá rô đồng. Nhờ hợp tác với Công ty TNHH Minh Hòa H4G nên tôi đã làm chủ kiến thức chăn nuôi, hạn chế cá bị bệnh, năng suất, sản lượng tăng và không còn lo khâu tiêu thụ. Mỗi năm gia đình thu hoạch được 70 - 80 tấn cá, thu nhập gần 2,5 tỷ đồng, lãi khoảng hơn 600 triệu đồng. Có nguồn nguyên liệu bảo đảm chất lượng, Công ty TNHH Minh Hòa H4G thực hiện các bước sản xuất từ khâu sơ chế, tách xương, cấp đông tới chế biến gia vị theo quy trình khép kín, vệ sinh an toàn thực phẩm. Do đặc thù các công đoạn chế biến chủ yếu làm thủ công nên công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng thành phẩm luôn được Công ty chú trọng.

Anh Hinh chia sẻ: Chỉ cần một sai sót nhỏ trong quá trình chế biến cũng có thể dẫn đến mất an toàn thực phẩm nên chúng tôi luôn nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm quy định trong sản xuất chế biến; đồng thời có thiết bị giám sát, đánh giá các chỉ số vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay, Công ty TNHH Minh Hòa H4G cung cấp ra thị trường 3 dòng sản phẩm chính gồm: cá rô lọc xương, cá rô kho tương, ruốc cá rô. Điểm làm nên sự khác biệt cũng như hấp dẫn của sản phẩm chế biến từ cá rô đồng của Công ty chính là gia vị điều chế giúp người tiêu dùng dễ dàng làm ra các món ăn như nấu canh, kho, rán, chiên từ cá rô đồng mang đầy đủ hương vị truyền thống và giàu dinh dưỡng. Nhằm chinh phục và tạo niềm tin cho người tiêu dùng, Công ty chú trọng quy cách đóng gói, nhãn mác bắt mắt và cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm thông qua mã số mã vạch in trên sản phẩm. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Công ty TNHH Minh Hòa H4G có thiết lập được vùng nguyên liệu, quy trình chế biến bảo đảm an toàn. Qua đánh giá phân tích

mẫu, các chỉ số đều đạt, trong giới hạn an toàn và hồ sơ đầy đủ nên chúng tôi đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ để được cấp chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và giới thiệu sản phẩm cho hệ thống siêu thị BigC. Với sự tiện lợi, chất lượng cao, an toàn thực phẩm, giàu dinh dưỡng, mặc dù mới sản xuất từ đầu năm 2021 đến nay nhưng các sản phẩm chế biến từ cá rô đồng của Công ty TNHH Minh Hòa H4G đã nhanh chóng có chỗ đứng trên thị trường. Ngoài bán lẻ trực tiếp tới người tiêu dùng, các sản phẩm của Công ty còn có mặt trong 12 siêu thị ở các tỉnh, thành phố như Thái Bình, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội, Ninh Bình. Bình quân mỗi tháng Công ty sản xuất và tiêu thụ được 6 tấn sản phẩm, cho doanh thu gần 1,2 tỷ đồng. Anh Hinh cho biết thêm: Chúng tôi đang tiếp tục nghiên cứu chế biến thêm một vài món ăn mới từ cá rô đồng phù hợp với khẩu vị, thời gian của từng vùng miền. Cùng với đó, Công ty sẽ tham gia đăng ký bình chọn sản phẩm OCOP của tỉnh; tích cực xúc tiến thương mại, đưa sản phẩm vào thị trường khu vực phía Nam và Tây Nguyên trong thời gian tới.

KHÁCH ĐUÀN

THỤY NINH

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau khi về đích nông thôn mới (NTM) năm 2014, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thụy Ninh (Thái Thụy) đã nỗ lực giữ vững và nâng cao các tiêu chí đạt được, quyết tâm xây dựng thành công xã NTM nâng cao.

tôi cũng tích cực tham gia cùng chị em phụ nữ trong xã tổ chức dọn cỏ dại hai bên đường trục xã, thôn để trồng, chăm sóc hoa, cây cảnh tạo cảnh quan môi trường kang trang, sạch đẹp. Mặc dù vất vả và thêm chút ít nhưng nhìn những đường hoa rực rỡ khi em cũng phấn khởi. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Đảng ủy, UBND xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong xây dựng NTM nâng cao đó là phát triển sản xuất, mang lại đời sống sung túc cho người dân. Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã tập trung đẩy mạnh sản xuất tập trung theo chuỗi liên kết để nâng cao hiệu quả sản xuất. Hiện nay có 3 vùng sản xuất tập trung cây lúa giống liên kết với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed rộng 130ha, cung cấp cho Công ty từ 230 - 250 tấn thóc/vụ với

giá thu mua ổn định. Nhiều hộ tích tụ ruộng đất lớn, cấy lúa tập trung cho hiệu quả kinh tế cao, trong đó có 3 hộ tích tụ với diện tích lớn: 60ha, 30ha và 15ha. Toàn xã hiện có 24 trang trại và trên 100 gia trại ở khu vực chuyển đổi cảnh sông Hóa và sông Sinh chủ yếu chăn nuôi lợn và các loại gia cầm. Cùng với sản xuất nông nghiệp, Thụy Ninh tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Hiện trên địa bàn xã có 5 cơ sở may mặc, 3 doanh nghiệp cung cấp vật liệu xây dựng, 1 nhà máy nước sạch thu hút hàng trăm lao động tham gia với thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Anh Phạm Tiến Linh, chủ cơ sở may mặc ở thôn Đoài cho biết: Cơ sở may mặc của tôi thành lập đến nay được 5 năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 20 lao động với thu nhập trung bình 5 triệu

đồng/người/tháng. Trong thời gian tới, khi tìm kiếm được các đơn hàng ổn định, tôi sẽ đầu tư mở rộng cơ sở, tạo thêm việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ngoài ra, xã còn có trên 2.000 lao động làm tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn huyện; một số lao động tham gia các tổ hợp xây dựng và một số lĩnh vực khác, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 50,8 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,41%. Những kết quả đạt được trong thời gian qua là minh chứng rõ nét cho sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận, đoàn kết của nhân dân trong công cuộc xây dựng quê hương đưa Thụy Ninh vững bước trên chặng đường đổi mới.

ĐÀO QUYN



Cơ sở may mặc của anh Phạm Tiến Linh, thôn Đoài, xã Thụy Ninh tạo việc làm cho 20 lao động với thu nhập trung bình 5 triệu đồng/người/tháng.

► Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Thành đoàn và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Bình

Thành đoàn Thái Bình và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh Thái Bình (SeABank Thái Bình) vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác "SeABank Thái Bình đồng hành với thanh niên thành phố khởi nghiệp, lập nghiệp". Việc ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác phù hợp với định hướng phát triển và mục tiêu của mỗi đơn vị trong quá trình hoạt động. Theo chương trình hợp tác, trên cơ sở quy định của pháp luật và khả năng của mỗi bên, SeABank Thái Bình và Thành đoàn Thái Bình tham gia tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; triển khai chương trình "SeABank Thái Bình đồng hành với thanh niên thành phố khởi nghiệp, lập nghiệp", gắn việc tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, sản phẩm của SeABank Thái Bình với việc tổ chức các hoạt động của Đoàn Thanh niên thành phố.

KHUÂN PHƯƠNG

► TIỀN HẢI Phấn đấu gieo trồng trên 3.900ha cây vụ đông

Vụ đông năm nay huyện Tiền Hải phấn đấu gieo trồng trên 3.900ha, trong đó các cây chủ lực là ngô 500ha, khoai tây 550ha, bí 430ha, khoai lang 300ha, còn lại là rau các loại. Để đạt được kế hoạch đề ra, huyện đẩy mạnh tuyên truyền nông dân sản xuất vụ đông theo hướng lựa chọn loại giống cây trồng có chất lượng, quy hoạch mở rộng và xây dựng vùng sản xuất hàng hóa có liên kết bao tiêu sản phẩm. Chỉ đạo các địa phương tổ chức các lớp tập huấn sản xuất vụ đông, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giống cây, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện yêu cầu các địa phương tùy điều kiện cụ thể có chính sách hỗ trợ riêng nhằm khuyến khích nông dân phát triển sản xuất; thường xuyên tuyên truyền để nông dân nắm được chủ trương, các biện pháp kỹ thuật, thời vụ gieo trồng...

MẠNH THẮNG